

# รื้อพ.ร.บ.อ้อย/น้ำตาลใหม่

## ก.อุตสาหกรรม 'ประยุทธ์' ดึงเอทานอล-ไฟฟ้า เข้าระบบ 70/30

กระทรวงอุตสาหกรรม จ่อชง "ประยุทธ์" ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทรายใหม่ เสนอปรับแก้พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย เปิดกว้างให้นำเอทานอล ไฟฟ้าและผลพลอยได้อื่นๆ เข้าสู่ระบบแบ่งปันให้ ชาวไร้อ้อย หวังแก้ปัญหาอ้อยเกษตรกร จากราคาน้ำตาลตกต่ำ พร้อมให้ ทำใจปีนี้ราคาอ้อยแค่ 700 บาทต่อตัน รัฐบาลไม่มีเงินช่วยเหลือ

แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า จากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมไป พิจารณาการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทรายใหม่ และนำเสนอ คณะรัฐมนตรีก่อนที่จะเปิดหีบอ้อยในฤดู ปี 2558/2559 ที่จะเริ่มในเดือนธันวาคม นี้ เพื่อลดปัญหาการกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) มาช่วยเหลือชาวไร้อ้อย จากราคาน้ำตาลทรายที่ตกต่ำ ซึ่งปัจจุบันที่กองทุน อ้อยและน้ำตาลทรายต้องแบกรับภาระหนี้ จากการกู้เงินมาช่วยเหลือแล้วกว่า 2.2

หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ ทางนายกรัฐมนตรีเห็นว่า การจะกู้เงินจากธ.ก.ส.จำนวน 1.3 หมื่น ล้านบาท เพื่อมาจ่ายราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ของฤดูปี 2557/2558 ให้กับโรงงาน น้ำตาลที่จะสรุปในเดือนตุลาคมนี้ เนื่องจาก ราคาอ้อยขั้นต้นที่จ่ายไปแล้ว 900 บาท ต่อตันสูงกว่าราคาอ้อยขั้นสุดท้าย หากจะ กู้เงินเพิ่ม จะต้องมีการปรับโครงสร้าง อ้อยและน้ำตาลทรายที่ชัดเจนนำมาเสนอ ควบคู่ด้วย

ประกอบกับราคาน้ำตาลทรายดิบ โลกที่มีแนวโน้มอ่อนตัวลง โดยปัจจุบันอยู่ในระดับ 10.5-11 เซ็นต์ต่อปอนด์ และ

เมื่อนำมาคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นในฤดู ปี 2558/2559 ที่จะมาถึงนี้ จะส่งผลให้ ราคาอ้อยขั้นต้นอยู่ในระดับประมาณ 700 บาทต่อตัน หากจะให้เกษตรกรได้รับรายได้เท่ากับฤดูกาลที่ผ่านมา จะต้องใช้เงิน ช่วยอีกราว 360 บาทต่อตัน หรือคิดเป็น เงินกว่า 3 หมื่นล้านบาท ทางรัฐบาลคง ไม่สามารถช่วยได้ และธ.ก.ส. ก็คงจะ พิจารณาสถานะของกองทุนอ้อยและน้ำ ตาลทรายมากขึ้นว่า จะมีศักยภาพพอที่จะหาเงินมาจ่ายหนี้ได้หรือไม่

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ดังนั้น แนวทางในการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม อ้อยและน้ำตาลทราย ที่อยู่ระหว่างการ พิจารณานั้น มีความเป็นไปได้ว่า ทาง กระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอให้มีการ ปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 ขึ้นมาใหม่ เพื่อเปิดกว้างให้ นำรายได้ที่ได้จากผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจากการ ผลิตเอทานอล ไฟฟ้า หรือผลพลอยได้อื่นๆ สามารถนำมาเข้าระบบ 70/30 แบ่ง ปันผลประโยชน์ระหว่างชาวไร้อ้อยและ โรงงานน้ำตาล

รวมถึงอาจจะมีการเสนอให้มีการ ปลดปล่อยตัวราคาน้ำตาลทรายในประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับประเทศเพื่อนบ้าน และรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนหรือเออีซีที่จะมีขึ้นในปีหน้าด้วย

นายพิชัย ตั้งชนะชัยอนันต์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อย และน้ำตาลทราย(สอน.) เปิดเผยว่าขณะนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาการปรับปรุง โครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล



# ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ลงทุน-อุตสาหกรรม

วันที่: อาทิตย์ 16 - พุธ 19 สิงหาคม 2558

ปีที่: 35

ฉบับที่: 3079

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 67.04

Ad Value: 83,800

PRValue (x3): 251,400

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: รื้อพ.ร.บ.อ้อย/น้ำตาลใหม่ก.อุตฯเสนอ'ประยุทธ์'ดึงเอทานอล-ไฟฟ้า เข้าระบบ70/30

ทรายแล้ว แต่ยังไม่ทราบแนวทางว่าจะออกมาอย่างไร เพราะยังมีข้อถกเถียงกันอีกมาก แต่คาดว่าจะได้ข้อสรุปก่อนการเปิดหีบอ้อยในฤดูที่จะมาถึง โดยยอมรับว่าราคาอ้อยปีนี้จะคงจะไม่สูงเท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งชาวไร้อ้อยต้องทำใจและยอมรับสภาพที่จะเกิดขึ้น เพราะรัฐบาลคงไม่สามารถช่วยได้ในระดับ 300 บาทต่อตันอ้อย เพราะราคาน้ำตาลทรายโลกมีแต่แนวโน้มอ่อนตัวลงเรื่อยๆ

ประกอบกับปริมาณอ้อยในปีนี้มีผลผลิตมากขึ้นกว่าปีก่อนโดยคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ได้ประมาณการปริมาณอ้อยขึ้นต้นที่จำนวน 111.05 ล้านตัน ผลิตน้ำตาลทรายได้ราว 11-12 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากฤดูก่อนมีอ้อยเข้าหีบ 105.96 ล้านตัน และแม้ว่าบางพื้นที่จะประสบปัญหาภัยแล้ง แต่ก็มีการประเมินจะมีอ้อยเข้าหีบที่ประมาณ 106.36 ล้านตัน

ดังนั้น ด้วยจำนวนเงินช่วยเหลือที่มากขึ้น และปริมาณอ้อยที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นการยากที่จะให้รัฐบาลกู้เงินมาช่วยเหลือเกษตรกรให้ครอบคลุมเหมือนกับปีที่ผ่านมาได้ ขณะที่แนวโน้มราคาน้ำตาลทราย ล่าสุดโรงงานน้ำตาลทรายมีความกังวลว่า มีแนวโน้มอ่อนตัวลงอีก เพราะเวลานี้ทางโรงงาน เริ่มที่จะหาคาลังสินค้าเพิ่มเติมจากที่มีอยู่กว่า 20 แห่ง เพื่อเก็บสต็อกน้ำตาลทรายในฤดูหีบที่จะมาถึง เนื่องจากเกรงว่าน้ำตาลทรายที่สต็อกอยู่ราว 40 ล้านกระสอบ (กระสอบละ 100 กิโลกรัม) ยังไม่สามารถระบายส่งออกได้ทั้งหมด เนื่องจากลูกค้ายังไม่มารับสินค้าเพื่อรอดูแนวโน้มของราคาว่าจะเป็นอย่างไร หากไม่เร่งหาคาลังสินค้าเพิ่มก็จะกระทบต่อการจัดเก็บน้ำตาลในฤดูหีบอ้อยที่จะมาถึงนี้ได้